



THƯ NGỎ VÀ CẢM ƠN

Kính gửi: Cô Kim Hà và Nhóm Radio Giờ của Mẹ,

Đã lâu lắm rồi chúng con không có dịp liên lạc lại với Cô và Nhóm. Nay, trong tâm tình của Mùa Giáng Sinh và những ngày đầu Năm Mới 2019, chúng con viết cho Cô và Nhóm, trước là để Mừng Lễ tới Cô, Nhóm và những người thân yêu; sau cũng là để gửi một vài thông tin về Hội Dòng chúng con, đặc biệt về vấn đề xây dựng cơ sở vật chất để Nhóm biết chút thành quả, vì nhóm đã từng đồng hành nâng đỡ chúng con từ lúc khởi đầu.

Như Cô và Nhóm cũng đã biết về điều kiện thành lập Hội Dòng và những khó khăn ban đầu mà Hội Dòng phải trải qua: Từ khi thành lập Dòng tới nay là 15 năm, chúng con bắt đầu từ con số không, đất ở phải đi mượn khu bếp và ao của Đại Chung Viện Mỹ Đức để xây nhà; sau này khi cố gắng mua được một mảnh đất để xây nhà, lúc đào đất đào móng mới phát hiện ra có nhiều ngôi mộ vô danh đã bị san bằng do bom đạn tại đó. Chúng con đã bốc hốt và đưa phần hài cốt của các ngài vào yên nghỉ trong phần nghĩa trang dành cho chị em trong Dòng. Tổng số hài cốt đã bốc tại phần đất mua để xây nhà và phần đất mua để làm nghĩa trang của chị em khoảng 800 bộ. Sinh hoạt thường ngày của chị em dựa vào những công việc như: nuôi trẻ, may mặc, bốc thuốc cổ truyền, làm vườn, cấy lúa, vv. Nói chung nguồn thu chỉ tạm đủ cho các sinh hoạt của chị em chứ không thể nghĩ đến việc mua đất xây nhà. Mức chi phí sinh hoạt ăn uống cho mỗi chị em một ngày là 10.000 VNĐ (tương đương 40 cent).

Đến nay, nhờ sự quan tâm chia sẻ nâng đỡ của Cô, Nhóm và của quý ân thân nhân xa gần, chúng con đã mua được một khu đất rộng khoảng 17.000 m² và đã xây được hai dãy nhà: nhà ở và nhà ăn.

Bên cạnh đó, vì sứ vụ của Dòng là giáo dục đức tin cho thiếu niên nhi đồng, chúng con đã cố gắng xây một ngôi trường mầm non để có môi trường giáo dục tốt cho trẻ. Tuy nhiên, chúng con đã phải đi vay một phần ba nguồn ngân phí cho công trình này của một tổ chức từ thiện ở Mỹ. Với điều kiện là chúng con sẽ phải hoàn trả lại 25.000 USD mỗi năm.

Hiện nay, khối nhà nguyện và nhà hưu vẫn còn nguyên móng chờ, phần móng này đã được làm cách đây 4 năm. Riêng móng nhà Nguyện, tới nay vẫn luôn trong tình trạng bị ngâm nước, nếu cứ để kéo dài, chúng con sợ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của ngôi nhà sau này. Vì nhu cầu của đời sống cầu nguyện cho toàn Hội Dòng, đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi trong việc cầu nguyện cho các sơ già đau bệnh, ngôi nhà Nguyện đóng vai trò rất quan trọng, nó giúp nuôi dưỡng và làm lớn lên đời sống thiêng liêng cho từng chị em, do đó chúng con ao ước có thể tiến hành việc xây khối nhà Nguyện này.

Chúng con xin Cô và Nhóm tiếp tục thêm lời cầu nguyện và giúp đỡ chúng con.

Chúng con kính chúc Cô và Nhóm được tràn niềm vui trong Mùa Giáng Sinh. Một năm Mới an lành – hạnh phúc! Xin Mẹ Maria luôn đồng hành cùng từng thành viên trong Nhóm và chúc phúc cho những công việc của Nhóm!

Kính thư.

Tu viện Trung ương Dòng
Ngày 05 tháng 01 năm 2019



Nt. Maria Ngô Thị Hạnh
Phụ tá Đc trên Tổng quyền